

นายฯ ส.บ.ม.ท.เผยเหตุผล ที่ครูยังต้องเตรียมเอกสารประเมินภายนอกเหมือนเดิม

● นำเสนอเมื่อ 4 เม.ย. 2563

ตามที่ ส.บ.ม.ท.ได้เรียกร้องขอให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้กรุณาประกาศเลื่อนการประเมินสถานศึกษารอบที่สี่ไปก่อนทั้งนี้เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนคนไทยป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้รัฐบาลได้ขอรองให้ประชาชนอยู่บ้าน ไม่ออกมานอกบ้านเพราะจะเป็นการรับเชื้อโรคและแพร่เชื้อโรคที่จะส่งผลให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามคุณครูกลับถูกสั่งการให้ออกจากบ้านมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเพื่อเตรียมขอมูลรองรับการประเมินของ สมศ. นั้น

บัดนี้ สมศ. ได้มีประกาศชี้แจงว่า การประเมินของ สมศ. นั้นเป็นการประเมินสภาพจริงของโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติดำเนินการ ไม่เน้นการประเมินเอกสาร โดยสถานศึกษาไม่ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพราะผู้ประเมินจะพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สถานศึกษาใช้ปฏิบัติงานจริง และ สมศ. ยังยืนยันว่าจะลงพื้นที่ประเมินคุณภาพหลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนแล้ว ส.บ.ม.ท.พิจารณาจากเอกสารการเผยแพร่ของ สมศ. แล้วรู้สึกไม่สบายใจและเห็นว่า สมศ. ในฐานะผู้ประเมินกลับไม่เข้าใจบทบาทของผู้รับการประเมินว่าจะต้องเตรียมการอะไรอย่างไรบ้าง จึงขอนำเรียนให้ สมศ. ได้ทราบว่า การรับการประเมินนั้นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องทำมีดังนี้คือ

1. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเรียกคุณครูทุกคนประชุมและวางแผนร่วมกันว่าใครจะมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลตามประเด็นตัวชี้วัดต่างๆอย่างไร
2. จะต้องมีการทบทวนตรวจสอบว่าข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่จะนำเสนอต่อ สมศ. นั้นยังอยู่หรือไม่หรืออยู่ที่ใดทั้งนี้เพราะโรงเรียนต้องรับการประเมินจากหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงานและร่องรอยหลักฐานที่ใช้นั้นเป็นร่องรอยหลักฐานร่วมกัน
3. ร่องรอยส่วนหนึ่งของการรับการประเมินจาก สมศ. นั้นเป็นเอกสารที่มีที่เก็บรักษาหลายที่ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกของผู้ประเมิน ไม่ได้เป็นเอกสารที่ทำเพิ่มเติม

ข้อมูลตามข้อ 1-3

นั้นโรงเรียนจะไม่ดำเนินการในช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนตามปกติเพราะจะเป็นการรบกวนเวลาในการเรียนการสอน

โรงเรียนจึงต้องดำเนินการเพื่อเตรียมการรับการประเมินดังกล่าวในช่วงปิดภาคเรียนโดยที่คุณครูทั้งหลายจะเสียสละเวลาการปิดภาคเรียนมาเตรียมการ และในการรับการประเมินทุกครั้งโรงเรียนก็ทำเช่นนี้ แต่ในครั้งนี้มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไม่มียารักษา

หากได้รับเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวิต ความปลอดภัยจากไวรัสดังกล่าวมีหนทางเดียวคือการไม่ออกจากบ้าน แต่เมื่อ สมศ. ยังยืนยันว่าจะมาประเมินเมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียน ก็ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องสั่งให้คุณครูเสี่ยงชีวิตมาโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนครั้งนี้เพื่อมาเตรียมการรับการประเมินจาก สมศ. ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อชีวิตและความปลอดภัยของคุณครู

“ผมขอความกรุณาจาก
สมศ.ขอได้โปรดประกาศเลื่อนการเข้าประเมินโรงเรียนโดยขอให้ประกาศให้ชัดว่าจะเข้าประเมินในภาคเรียนที่สองเ
ถอะครับ ทุกวันนี้ใครๆก็ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะเกรงว่าจะไปรับเชื้อโรค
สงสารและเป็นห่วงคุณครูที่กังวลว่าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้
หากต้องออกจากบ้านไปโรงเรียนก็ต้องเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคร้ายและอาจนำกลับไปแพร่ระบาดให้ครอบครัว
ครั้งจะไม่ไปโรงเรียนก็จะเป็นการขัดคำสั่งของโรงเรียน อย่างไรก็ตามถ้า สมศ.
ยังยืนยันไม่ประกาศเลื่อนการเข้าประเมินและยังยืนยันว่าจะเข้าประเมินหลังโรงเรียนเปิดภาคเรียน
ผมเสนอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนพร้อมใจกันมีหนังสือถึง สมศ. ขอยกเลิกและขอไม่รับการประเมินครั้งนี้
ทั้งนี้เพราะไม่มีกฎหมายอะไรบังคับให้โรงเรียนต้องรับการประเมินภายนอก
โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาถึงความปลอดภัยของคุณครูมากกว่าที่จะรับการประเมินอีกทั้งไม่เคยมีรายงานก
ารวิจัยใดๆว่าการรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ส่งผลให้การศึกษามีพัฒนาการขึ้น” นายรัชชัยย์ ๕ กล่าวในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ นายก ส.บ.ม.ท.